

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN**

Số: 1770 /UBND-VP
V/v Tiếp tục tuyên truyền, định hướng năm bắt dư luận xã hội về vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Văn Quan, ngày 28 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1311-CV/HU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tuyên truyền, định hướng năm bắt dư luận xã hội về vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền về mục đích của công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, các nội dung Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Thư kêu gọi ngày 08/8/2023 của Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng về tiếp tục ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhằm huy động sự chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp các doanh nghiệp trong và ngoài huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; con em các dân tộc huyện Văn Quan đang sinh sống, làm việc trong nước và nước ngoài; các nhà hảo tâm... để đầu tư hoàn thiện Đền Chi Lăng theo nhiều nội dung, hình thức, phương thức khác nhau, bảo đảm huy động đạt và vượt kế hoạch kinh phí đã xác định, hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ. Xây dựng Đền Chi Lăng là nơi tưởng nhớ, ghi công các anh hùng liệt sỹ và những người đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hơn 4.000 năm qua, là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, lịch sử; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và nhu cầu chiêm bái, thăm viếng của đồng bào, du khách trong và ngoài nước.

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về yêu cầu của công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, như: việc vận động đóng góp trên tinh thần tự nguyện ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Việc phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tỏ lòng biết ơn đối với người có công với Tổ quốc đã hy sinh qua các thời kỳ. Nguồn vốn huy động được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; việc sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, các khoản thu - chi theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng như: các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức hội, các ngành, cơ quan, đơn vị... Tuyên truyền, phổ biến qua truyền thông đại chúng, trang mạng xã hội, Facebook, Zalo; xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền vận động xây dựng Đền Chi Lăng, về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất Chi Lăng, qua đó khơi dậy truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” để các tầng lớp Nhân dân trong xã hội nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng việc xây dựng Đền Chi Lăng, từ đó tích cực tham gia ủng hộ. Kịp thời thông báo, đưa tin về tiến độ, kết quả các đợt vận động; tiến độ xây dựng Đền Chi Lăng, danh mục các hạng mục đang kêu gọi ủng hộ, tuyên truyền về việc ghi nhận biểu dương các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đã tích cực trong việc ủng hộ, đóng góp.

4. Thường xuyên duy trì công tác nắm bắt tình hình, thông tin, định hướng nhận thức dư luận xã hội về địa danh Chi Lăng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Chi Lăng luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, nơi ghi dấu từng tầng tầng lịch sử, lớp lớp chiến công của cha ông ta; định hướng nhận thức dư luận xã hội về ý nghĩa và những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, quân sự, năm 1962 Khu di tích Lịch sử Chi Lăng đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, năm 2019 được công nhận là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Qua đó, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đối với công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện yêu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Triệu Đức Dũng

